

การศึกษานิวซีแลนด์เปิดตัวโครงการ Education Collaborations จับคู่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ 12 แห่งทั่วประเทศ และ กลุ่มโรงเรียนในเขตทารานากิ นิวซีแลนด์ หวังยกระดับการเรียนการสอนด้านภาษาให้เด็กไทย

การศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand) ภายใต้สถานทูตนิวซีแลนด์ ในฐานะองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ณ ประเทศนิวซีแลนด์ เปิดตัวโครงการความร่วมมือสนับสนุนด้านการศึกษา ระหว่างกลุ่มโรงเรียนในเขตทารานากิ ประเทศนิวซีแลนด์ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 12 แห่งทั่วประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “ Education Collaborations” เพื่อสร้างเครือข่ายต้นแบบด้านการพัฒนาและยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในหมู่เยาวชนไทย ตั้งเป้าวางเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาไทยและนิวซีแลนด์ให้ได้กว่า 50 แห่งภายในสิ้นปี



ฯพณฯ นายโทนี ลินซ์ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย กล่าวในพิธีลงนามโครงการ Education Collaborations ว่า “ด้วยบทบาทและหน้าที่หลักของการศึกษานิวซีแลนด์ในด้านการส่งเสริมการศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งได้รับการยอมรับทั่วโลกในฐานะจุดหมายด้านการศึกษาที่มีความโดดเด่นในเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ สวยงาม ปลอดภัย และคุ้มค่าที่สุดแห่งหนึ่งในโลก การดำเนินโครงการความร่วมมือด้านศึกษาระหว่างกลุ่มเมืองของนิวซีแลนด์และไทย จึงนับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการยกระดับความสัมพันธ์ด้านศึกษาระหว่างสองประเทศ เปิดมุมมองใหม่ๆ ให้แก่หน่วยงานด้านการศึกษา รวมทั้งขยายโอกาสในการเรียนรู้แก่ผู้เรียน ผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพของเยาวชนร่วมกัน”

สำหรับการลงนามในโครงการ Education Collaborations ครั้งนี้ เป็นการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างกลุ่มเมืองทารานากิ ประเทศนิวซีแลนด์ (Taranaki Schools) ซึ่งเป็นจุดหมายด้านการศึกษาคุณภาพสูงที่มีโรงเรียนและสถาบันเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมากมาย ตลอดจน มีบุคลากร หลักสูตรการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ร่วมกับ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 12 แห่งทั่ว

ประเทศไทย (12 จังหวัด) ได้แก่ พะเยา กำแพงเพชร กาญจนบุรี ลพบุรี ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู ระยอง สมุทรสาคร ภูเก็ต ยะลา นครศรีธรรมราช และศรีสะเกษ

โครงการ Education Collaborations เป็นโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกลุ่มเมืองของทั้ง 2 ประเทศ มีเป้าหมายสำคัญเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ทั้งในด้านที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา อาทิ โอกาสการเรียนรู้และพัฒนาของทั้งนักเรียน และครู ที่เดินทางไปแลกเปลี่ยน การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ทักษะทางด้านภาษา และยังคงครอบคลุมประเด็นด้านการพัฒนาเยาวชน สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน วัฒนธรรม การท่องเที่ยว ตลอดจนจิตสำนึกความเป็นพลเมืองโลก (global citizenship) โดยเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน

“ประโยชน์ของความร่วมมือที่เกิดขึ้นสำหรับ **ครูอาจารย์** อาทิ การเข้าถึงองค์ความรู้และประสบการณ์จากระบบการศึกษาที่แตกต่างกัน การพัฒนาระดับสูงจากการแลกเปลี่ยนความคิดและองค์ความรู้ มุมมองการศึกษาที่เป็นสากล รวมถึงการใช้ความเชื่อมโยงของภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาการสอนภาษาต่างประเทศให้แก่นักเรียนไทย สำหรับ **นักเรียน** อาทิ โอกาสการเรียนรู้และประสบการณ์จากการศึกษาวัฒนธรรม ชุมชน และมิตรภาพในต่างแดน การเรียนรู้และใช้ภาษาต่างประเทศกับเจ้าของภาษา โอกาสในการพัฒนาตนเอง ทั้งทักษะด้านสื่อสาร ภาวะผู้นำ และเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง เป็นต้น”

พณฯ นายโทนี ลินซ์ กล่าวเสริมว่า “ที่ผ่านมาโครงการฯ ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายจากการจับคู่โรงเรียนไทยและนิวซีแลนด์สู่การพัฒนาคุณภาพเยาวชนเชิงลึก ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยเลือกเดินทางไปเรียนภาคเรียนปกติที่นิวซีแลนด์ แล้วสามารถโอนหน่วยกิตและสำเร็จการศึกษาในระบบของไทยได้ โดยมีโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เชียงใหม่ ระยอง เข้าร่วม

ล่าสุดในปี 2556 นี้ โครงการ Education Collaborations วางแผนจะขยายความร่วมมือไปยังโรงเรียนต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเชื่อมโยงโรงเรียนเครือข่ายได้มากกว่า 50 แห่ง และส่งนักเรียนไทยกว่า 1,000 คน ไปเรียนร่วมกับนักเรียนในชั้นเรียนปกติในประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลา 1 ปี เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนและเจ้าหน้าที่ทั้งสองกลุ่มจะได้ประโยชน์หลากหลายมิติจากโอกาสในการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นระบบการเรียนการสอน ทักษะภาษาอังกฤษ ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนสู่ความยั่งยืนบนฐานของการพัฒนาด้านการศึกษา และในอนาคตอันใกล้นี้จะพยายามขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังภูมิภาคอื่นๆ ของไทยต่อไป”